

GIÁO PHẬN LẠNG SƠN CAO BẰNG

TỔNG VỆ SINH NHÀ CHỨA TUẦN THÁNH PHỤC SINH 2020

Dịch bệnh do vi-rút Covid-19 hạn chế nhiều sinh hoạt tại Nhà thờ. Hôm nay, thứ Ba Tuần Thánh, Nhà thờ Chính tòa Lạng Sơn có ngày “ra quân” tổng vệ sinh nhà thờ, chuẩn bị mừng lễ Phục Sinh trong âm thầm, đồng thời thực hiện việc phòng ngừa dịch bệnh. Có lẽ đã từ lâu lắm, từ khi được khánh thành vào năm 2004, Nhà thờ Chính tòa mới được “tắm rửa” toàn bộ kỹ lưỡng như hôm nay.



Giữa gian cung thánh, bức tranh “*Chúa Giêsu, Danh y của Lòng Thương Xót*” vẫn ở đây, bên cạnh Thánh Giá phủ màu tím Tuần Thương Khó, như một lời nguyện tha thiết và liên li của Dân Chúa, kết hợp với khổ giá của Chúa Giê-su, chờ ngày Phục sinh, trong những ngày dịch bệnh khôn đốn này.

Tổng vệ sinh nên cũng “tổng động viên” nhân sự, đặc biệt những người đang sinh hoạt hằng ngày trong khu vực Nhà thờ Chính Tòa, Tòa Giám mục và Tiên Chủng viện, cũng như Ban Thường vụ Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Chính Tòa. Thế là từ Đức cha, quý Cha, Thầy, quý Dì, Chú và quý vị Hội đồng, dưới sự phân công của Cha Quản lý, ai nấy xắn quần xắn áo, đeo khẩu trang, mỗi người mỗi việc, mỗi dụng cụ, mỗi nơi, đồng loạt tổng vệ sinh cả trong lẫn ngoài nhà thờ.



Trong nhà thờ, từ cung thánh, bàn thờ, phong màn, ảnh tượng, tường vách, bàn ghế, các vật dụng, sàn nhà... đều được lau chùi cẩn thận. Bên ngoài, phải dùng đến mấy chiếc máy rửa xe hỗ trợ, mới kỳ cọ được các lối đi, hành lang, lan can với nhiều hoa văn họa tiết, và nhất là các bậc cấp một sương hai nắng từ bao đời. Những cánh cửa gỗ rất giá trị như những công trình nghệ thuật cũng được chăm chút rất cẩn thận.





Hình ảnh hoa hồi tám cánh, đặc sản trở thành biểu tượng của vùng đất Lạng Sơn Cao Bằng, được xử dụng rất phong phú và tài tình trong công trình kiến trúc Nhà thờ

Chính tòa này, và cũng được dùng làm logo của Giáo phận, với câu châm ngôn là “Tin Mừng Cho Người Nghèo” (Lc 4,18).



Cám ơn Chúa, cám ơn Hội Thánh, cám ơn mọi người. Đặc biệt là tri ân Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, khi được bổ nhiệm làm Giám mục Lạng Sơn Cao Bằng, (1999-2007) đã sớm chủ trương, khởi xướng, thi công và hoàn thành ngôi Nhà thờ Chính tòa khang trang và nhiều ý nghĩa này, với sự chung tay góp sức của bao nhiêu người từ khắp nơi. Công trình này như buồng phổi mới làm hồi sinh cho một Giáo phận tưởng chừng như sắp bị xóa sổ trong suốt 60 năm chiến tranh lửa đạn triền miên và nghiệt ngã.

Có thể nói, đây là công trình tôn giáo tiêu biểu của Giáo hội Việt Nam trong thời hậu chiến, nhờ những chính sách mỗi ngày một cởi mở hơn về tôn giáo của Nhà nước Việt Nam hiện đại.



Một thế hệ mới đã lớn lên nơi đây hoặc từ nhiều nơi tìm đến vùng đất này, vốn vẫn chưa hết khó khăn trần trở về đời sống muôn mặt. Lạng Sơn Cao Bằng là một Giáo phận ở vùng ngoại biên xa xôi và thiếu thốn, một Giáo phận truyền giáo đúng nghĩa, còn rất hoang sơ về niềm tin Kitô giáo, đang rất nỗ lực và vẫn luôn khắc khoải cất tiếng gọi mời.

Tổng vệ sinh Nhà thờ Chính tòa dịp này cũng mang một ý nghĩa tinh thần, là nỗ lực “làm mới” khuôn mặt Giáo hội nơi đây. Mong sao lớp bụi thời gian một khi được rửa sạch, sẽ làm cho Giáo phận mỗi ngày thêm xinh đẹp và hấp dẫn đối với mọi người.

Lạng Sơn, ngày 07/4/2020
Ban Truyền thông Giáo phận.